

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.

อ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ดร.รดา รัตนดำรงอักษร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ให้คณะวิทยาการจัดการ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. นั้น บัดนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. แล้ว จึงนำเสนอเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ดร.ณรงค์ ตันนาววัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑.๑ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน (Break Even Point) กรณีที่มีการประมาณการรายรับแสดงให้เห็นนี้ ควรเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑.๒ เนื่องจากมีการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่ารายวิชาอื่นๆ ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมและมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ให้หลากหลายวิชา และควรเป็นหลักสูตรนำร่องในการบูรณาการและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้สื่อการเรียนการสอน แบบ Smart Classroom เป็นต้น

๒. ผศ.ดร.สาธิต ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะต้องมีจำนวนนักศึกษาจำนวนกี่คนขึ้นไป มหาวิทยาลัยถึงจะมีการจัดการเรียนการสอน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วหรือไม่

๓. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากในขณะนี้ทางคณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) เฉพาะภาคปกติ กรณีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ถ้าหากมีจำนวนนักศึกษาจำนวน ๑ คน ก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ขณะนี้ทางหลักสูตรยังไม่มีเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ

๔. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าการออกร่างประกาศฉบับนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วหรือไม่

๕. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการกำกับการสอบให้ ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลว่า อัตราในส่วนนี้มีความจำเป็นต้องเพิ่มจากอัตราเดิมหรือไม่

๖. รศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาประกาศดังกล่าวนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการนำข้อเสนอแนะเรื่องค่าตอบแทนกำกับการสอบประสานข้อมูลกับอธิการบดีเพื่อแก้ไขอัตราและจัดเป็นประกาศต่อไป

ถนัด บุญชัย

(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)